

Số: 55.../TB-UBND

Tân Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2019

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Đức Cảnh tại Hội nghị giao ban khối Văn hoá - Xã hội quý I năm 2019

Ngày 09/4/2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Đức Cảnh chủ trì hội nghị giao ban khối Văn hoá - Xã hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong Quý I, triển khai nhiệm vụ thực hiện Quý II năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: phòng Lao động - TB&XH, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Trong quý I năm 2019, các cơ quan trong khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác chuyên môn; tích cực tham mưu xây dựng các kế hoạch, quan tâm kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của ngành; một số mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đã hoàn thành. Vai trò của người đứng đầu được nâng cao; 100% bếp ăn bán trú trong các nhà trường được kiểm tra; chất lượng giáo dục được ổn định, tham gia một số cuộc thi cấp tỉnh đạt giải cao. Chính sách an sinh xã hội của các đối tượng được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được duy trì và phát triển mạnh mẽ; các đám cưới theo nếp sống VHVM được tổ chức ở nhà văn hóa thôn, khu phố. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được đảm bảo; từ đầu năm đến nay chưa có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn huyện,...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở một số đơn vị chưa cao. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn có mặt hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về ATTP; khám chữa bệnh ở một số xã, thị trấn chưa được quan tâm. Còn tình trạng các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập hoạt động không phép. Công tác phối hợp khám, chữa bệnh từ thiện, nhân đạo còn khi chưa được phép còn diễn ra. Công tác tuyên truyền về khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân còn chưa sâu rộng. Hoạt động quảng cáo, rao vặt còn xảy ra ở nhiều nơi; Công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng du lịch trên địa bàn chưa được thường xuyên; Hiện tượng đánh bạc trá hình, trò chơi có thưởng vẫn còn diễn ra tại các lễ hội; một số lễ hội tổ chức còn mang tính hình thức, đơn điệu; việc phát huy vai trò xã hội hóa của các đơn vị tổ chức lễ hội còn hạn chế; Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang còn chưa tốt. Việc rà soát thống kê các doanh

nghiệp thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội còn lúng túng, chưa xác định, phân loại cụ thể tình hình tham gia BHXH của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế; việc đăng ký dạy nghề chưa sát với nhu cầu của người dân.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quý I, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2019, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chọn ít nhất từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn. Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chung nêu trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

### **1. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện**

Tập trung chỉ đạo ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Tham mưu để chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, đúng quy chế và hiệu quả. Tham mưu tốt việc bố trí, sắp xếp hợp lý cơ cấu giáo viên trong các nhà trường. Chỉ đạo duy trì, tổ chức các câu lạc bộ trong hè. Đảm bảo vệ sinh ATTP, phòng, chống đuối nước; tiếp tục chỉ đạo việc cấm biển cảnh báo nguy hiểm tại các nơi có thể xảy ra đuối nước. Phối hợp với phòng Y tế làm việc với UBND cấp xã, Ban giám hiệu các nhà trường có bếp ăn không đảm bảo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đề xuất hướng khắc phục; tiến hành tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các trường có bếp ăn bán trú. Chỉ đạo các trường tuyên truyền, phổ biến việc khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân đảm bảo kịp thời theo quy định. Phấn đấu tham gia cuộc thi giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh đứng trong top ba đơn vị đứng đầu. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các tour du lịch về nguồn. Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường các hoạt động ngoại khóa về phòng chống bạo lực học đường, giáo dục giới tính, phòng chống đuối nước, an toàn giao thông...

### **2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện**

Tăng cường công tác QLNN về văn hóa, văn nghệ, TDTT kịp thời chấn chỉnh những hoạt động không đúng quy định, nhắc nhở các cơ quan chủ quản khi tổ chức các hoạt động không báo cáo, thông báo cho phòng. Liên hệ với Sở VH-TT-DL để quy hoạch, lập dự án chi tiết Đồi văn nghệ kháng chiến, phối hợp với xã Nhã Nam liên hệ với đơn vị tư vấn để triển khai lập dự án chi tiết chùa Tứ giác trong tháng 4/2019; làm việc với xã Tân Trung để xem xét việc hạ thấp sân di tích lịch sử Đình Hà theo đề nghị của xã xem có đúng quy định không?. Xem xét tham mưu tổ chức liên hoan hát chầu văn tại Đền dành xã Liên Chung. Làm việc với Phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở VH-TT-DL tỉnh về một số câu đối tại Đền thờ các liệt sỹ huyện.

Tập trung chỉ đạo xây dựng hương ước, quy ước; tiếp tục quán triệt, triển khai quy định mới về xét các danh hiệu văn hóa; rà duyệt việc đăng ký danh hiệu văn hóa điển hình sáng, xanh, sạch đẹp. Tập trung chỉ đạo tiêu chí

của ngành về xây dựng Nông thôn mới; rà soát lại việc đăng ký các cơ quan văn hóa, xác định nguyên nhân tại sao số lượng đăng ký thấp; nghiên cứu, tham mưu việc xét danh hiệu cơ quan văn hóa đối với các cơ quan, đơn vị trường học trường hợp sinh con thứ 3 khi có đủ hồ sơ của Bệnh viện và không phải xét kỹ luật đối với trường hợp không phải là đảng viên.

### **3. Phòng LĐ-TB&XH huyện**

Tiếp tục tuyển sinh, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt chính sách người có công và an sinh xã hội trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả QLNN về lĩnh vực lao động, BHXH đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm Luật BHXH trong tháng 4/2019. Chỉ đạo, tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội. Phối hợp với UBND xã Việt Lập tổ chức giải quyết dứt điểm đơn của bà Luyến. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em trong mùa hè. Phối hợp với các đơn vị tổ chức hỗ trợ cho các đối tượng là học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyết tật đảm bảo đúng theo quy định.

### **4. Phòng Y tế huyện**

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể, các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, chỉ đạo các xã, thị trấn cung cấp điểm sản xuất kinh doanh thực phẩm rõ nguồn gốc. Phối hợp với Phòng GD&ĐT chỉ đạo, giám sát phun thuốc tiêu độc khử trùng cho các trường học phòng, chống dịch bệnh theo mùa. Chỉ đạo triển khai việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân đảm bảo theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thiện bài tuyên truyền chuyên cho Trung tâm VH-TT&TT huyện để tuyên truyền xong trước ngày 12/4/2019. Tham mưu văn bản chỉ đạo công tác QLNN về hành nghề y, dược tư nhân; phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát, xử phạt các cơ sở khám chữa bệnh không có giấy phép (nếu có). Tăng cường công tác quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện, nhân đạo trên địa bàn; quản lý, giám sát việc lợi dụng khám chữa bệnh nhân đạo để thu dụng bệnh nhân, lạm dụng thẻ BHYT trong các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập.

### **5. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao huyện**

Tập trung tổ chức thực hiện tốt các giải thể thao, VHVN cấp tỉnh, cấp huyện theo kế hoạch. Trong đó phối hợp với phòng GD&ĐT tổ chức các lớp năng khiếu, phát hiện các thể mạnh của từng trường, cụm trường để bồi dưỡng phát hiện nhân tố mới. Tổ chức tốt Ngày hội đọc sách tại trường THPT Tân Yên 2; nâng cao chất lượng tin bài phát trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã, Cổng thông tin điện tử huyện. Tổ chức duyệt kỹ tin bài Trang địa

phương trình Thường trực UBND huyện phê duyệt thực hiện. Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức, xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết. Xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chỉ tiêu nội bộ, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan. Trao đổi thông tin, thống nhất các hoạt động với phòng VH&TT trước khi trình Thường trực UBND huyện ký, ban hành để tổ chức thực hiện.

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Đức Cảnh tại hội nghị giao ban khối Văn hoá - Xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Thường trực HU, UBND huyện (b/c);
- Phòng: GD&ĐT, LĐTB&XH, Y tế, VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Công Lực**